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ส าเนารายงานการประชุม 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ประจ าเดือนพฤศจกิายน  พ.ศ.2560 

วันที่    2    เดือนพฤศจกิายน   2560 

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น.   ปิดประชุมเวลา  11.50  น. 

ผู้เข้าประชุม 

1.  นายเกษม  ถาพินิจ   นายกเทศมนตรี 

2.  นายธนกร  อุดมพันธุ์  รองนายกเทศมนตรี 

3.  นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา  รองนายกเทศมนตรี 

4.  นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  หัวหน้าฝุายแผนงานและงบประมาณ 

5.  นายอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย  รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาลต าบลสันปุาตอง 

6.  นางศิริกานต์ อุนจะน า  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

7.  นายนิเวศน์  ลา้นมา   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี 

8.  นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์  ประธานสภาเทศบาล 

9.  นางพวงทอง เครอืยศ  หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ รก.ผู้อ านวยการกองคลัง 

10.นายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์  หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง รก.ผู้อ านวยการกองช่าง 

11.นางสุภารัตน์ เพชรอินนุรักษ์  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

12.นางสริิรัตน์  แสงสิงห์  นักวิชาการพัสดุ 

13.นางคณิสร  ปัญโญ   เจ้าพนักงานธุรการ 

14.จ.อ.สุวัธชัย  กลอบค า  นายช่างไฟฟูา 

15.นางพิมพาภรณ์ ฟองศรี   เจ้าพนักงานธุรการ 

16.นางชินากานต์ เจริญสุข  นักวิชาการศึกษา 

17.นางอุชญา  นวรัฐ   ครูผู้ดูแลเด็ก 

18.นางสาวอรุณรัตน์ โกเสส   พยาบาลวิชาชีพ 

19.นายพงศกร  กันทะสี   นักปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

20.นางลัดดา  ชัยวุฒิ   พนักงานจ้าง 

21.นางสาวสมใจ ชนะวงค์ษา  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

22.นางแก้วเรือน นนเทศา  สมาชิกสภาเทศบาล 

23.นางนิตยา  เพ็งแชม่   นักวิชาการคลัง 
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24.นางสุพิน  ดาวเรือง  หัวหน้าส านักปลัด 

25.นางสาวอรทัย โฮตา   เจ้าพนักงานธุรการ 

26.นางรพีพรรณ สุริยานรากร  รองประสภาเทศบาล 

27.นางสาววรินทร มูลยศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  

      เร่ิมประชุมเวลา  09.40 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว    นายเกษม   ถาพินิจ   นายกเทศมนตรีต าบล    

สันปุาตอง ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบ

วาระ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายกเทศมนตรี   1. ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีลอยกระทง  ประจ าปี  พ.ศ.

2560  ในระหว่างวันที่  2 - 4 พฤศจิกายน  2560  ณ  บริเวณท่าน้ าข้าง

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรสันปุาตอง 

   2. ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของอ าเภอสันปุา

ตอง  ในวันที่  26  ตุลาคม  2560  ณ  บริเวณวัดปุาเจริญธรรม    ได้รับค า

ชมจากอ าเภอสันปุาตองว่าการจัดงานเป็นไปด้วยดี  ไม่มีปัญหา อุปสรรคใน

การด าเนนิการ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   2.1 ประจ าเดือนกันยายน 2560 ประชุมเมื่อวันที่  28  กันยายน 2560 

นายกเทศมนตรี  ขอให้ที่ประชุมตรวจส าเนารายงานการประชุม   ประจ าเดือน

กันยายน พ.ศ.2560  ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ท่านใดมีข้อแก้ไข  

เปลี่ยนแปลง  ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน

กันยายน 2560  ประชุมเมื่อวันที่    28  กันยายน  2560 
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  2.2 ประจ าเดือนตุลาคม  2560  ประชุมเมื่อวันที่  5  ตุลาคม  2560 

นายกเทศมนตรี  ขอให้ที่ประชุมตรวจส าเนารายงานการประชุม   ประจ าเดือน

ตุลาคม พ.ศ.2560  ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ท่านใดมีข้อแก้ไข  

เปลี่ยนแปลง  ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน

ตุลาคม  2560  ประชุมเมื่อวันที่    5  ตุลาคม  2560 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

  3.1 การตัดต้นไมใ้นเขตเทศบาลต าบลสันปุาตอง 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีต าบลสันปุาตอง   ให้

วางแผนการตัดต้นไม้ ในพื้นที่ เทศบาลต าบลสันปุาตองในการประชุม

ประจ าเดอืนเมื่อวันที่  5  ตุลาคม  2560  ที่ผ่านมา 

   โครงการตัดต้นไม้ในทางสาธารณะและต้นไม้ที่รุกล้ าเข้ามาในทาง

สาธารณะ  โดยร่วมกันปฏิบัตงิานระหว่าง  ส านักปลัดเทศบาลโดยงานปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย กองช่างสนับสนุนเคร่ืองมือและก าลังคน   และกอง

สาธารณสุขท าความสะอาดบริเวณที่ด าเนินการ 

   ด าเนนิการส ารวจตน้ไมใ้นพืน้ที่  และแบ่งต้นไมเ้ป็น  3  ประเภท 

   1. ต้นไมใ้นเขตสาธารณะที่อยูใ่นอ านาจหน้าที่ 

   2. ตน้ไมใ้นบ้านเรือนประชาชนที่รุกล้ าเข้ามาในเขตทางสาธารณะ 

   3 .  ต้ น ไม้ ที่ อ ยู่ ใ น เ ข ต ร ับ ผ ิด ช อ บ ห น ่ว ย ง า น อื ่น  แ ล ะ เ ก ิน

ความสามารถในการตัดแต่ง 

   แนวทางด าเนนิการตัดต้นไมแ้ตล่ะประเภท    

   ต้นไมป้ระเภทที่ 1  ต้นไมท้ี่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ  วางแผนตัดต้นไม้ใน

เดือนเมษายน  ซึ่งเป็นช่วงเดือนที่มีการจ้างเหมาแรงงานขุดลอกล าเหมืองใน

พ้ืนที่ ท าให้มแีรงงานเพ่ิมมากขึ้น  โดยปฏิบัตงิานร่วมกันทั้ง  3  กอง   

   ต้นไมป้ระเภทที่ 2  ต้นไม้อยู่ในเขตบ้านเรือนประชาชนแต่ได้รุกล้ าเข้า

มาในทางสาธารณะ   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและให้แจ้ง

มายังสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือร่วมกันพิจารณาว่าจะเห็นควรตัดต้นไม้หรือไม่ 

อย่างไร  เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคกันของประชาชนในเขตเทศบาล  และ

วางแผนตัดแตง่กิ่งไม้ที่รุกล้ าในเดอืนเมษายน  เน่ืองจาก ก่อนสงกรานต์จะมีลม

พายุหากตัดก่ิงไม้กอ่นจะช่วยลดความเสยีหายจากกิ่งไมห้ักโค่นจากลมพายุได้ 
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   ต้นไม้ประเภทที่  3  ต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานอื่น  

และเกิดความสามารถในการตัดแต่ง   ให้กองช่างออกส ารวจก่อน  เน่ืองจาก 

ต้นไมอ้าจอยู่ใกล้แนวเสาไฟ  และรายงานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

นายอุกฤษณ์  ประสพโชคชัย ขอสอบถามที่ประชุม   หากได้ด าเนินการตัดต้นไม้แล้วจะน าไปทิ้งที่

ไหน เพราะในพ้ืนที่เทศบาลยังไมม่ีที่ทิง้ขยะ 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ส าหรับกิ่งไม้ที่ตัดออกมา   ควรทิ้งในที่เจ้าของบ้าน 

นายกเทศมนตรี   ถ้าเป็นต้นไม้ของประชาชนให้น ากิ่งไม้ ใบไม้ทิ้งในบ้านเรือนประชาชน  

เพราะเทศบาลไม่มจีุดส าหรับทิง้เศษไม้ใบไม้ 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ควรหารือกับสมาชิกสภาเทศบาล   ส าหรับต้นไมใ้นเขตทางสาธารณะ

เทศบาลจะด าเนินการตัดได้   ถ้าให้เจ้าของบ้านน าไปทิ้งเอง  คาดว่าคงจะ

น ามากองไว้หน้าบ้านให้เทศบาลด าเนินการจัดเก็บเองเหมือนเช่นเดิม  เพราะ

ประชาชนก็ไม่มทีี่ทิ้งเศษใบไมก้ิ่งไม ้

นางรพีพรรณ   สุริยานรากร เทศบาลต าบลสันปุาตอง   ได้เคยจัดท าโครงการปุ๋ยจากเศษวัชพืช    

หากน าเศษใบไมก้ิ่งไมท้ี่ไดจ้ากการตัดแต่งต้นไมม้าท าปุ๋ยหมักอีกดีหรอืไม่ 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   การท าปุ๋ยหมักจะต้องใช้แรงงานคนในการด าเนินการด้วย  เพราะต้อง

ท าการพลิกกลับปุ๋ยบ่อยๆ   ที่ผ่านมาใบไม้ที่ประชาชนน ามามักจะมีขยะอย่าง

อื่น  เช่น  เศษปูน  และเศษอิฐปนมากับใบไม้ด้วย  หากจะท าปุ๋ยต้องเสียเวลา

คัดแยกขยะอย่างอื่นออกด้วย 

นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์   จะมีขยะอย่างอื่นปนอยู่ด้วย  ท าให้เสียเวลาในการแยกขยะอย่างอื่น

ออก 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   หากจะท าโครงการจัดท าปุ๋ยหมัก  จะต้องถามกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมด้วย  เพราะเป็นผูด้ าเนนิการจัดท าปุ๋ยหมัก 

นายกเทศมนตรี   หากเป็นต้นไมท้ี่ประชาชนที่ปลูกเอง  คงจะต้องให้เป็นผู้ด าเนินการตัด

แต่งกิ่งไม้และขนไปทิ้งเอง   ส าหรับส่วนที่ตัดในที่สาธารณะก็จะท ากิ่งไม้ไป

จัดท าปุ๋ยหมักต่อไป 

นายสุพล  กันทาสม   โครงการตัดแต่งก่ิงไม้ในพืน้ที่เทศบาลถอืเป็นโครงการที่ด ี การตัดแต่ง

คงได้กิ่งไม้ไม่มาก  ส าหรับการท าปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้ใบไม้จะมีปัญหาและ

อุปสรรคในการด าเนนิการอยู่พอสมควร    

   1. ความลา่ช้า  เพราะตอ้งน ากิ่งไม้ใสเ่ครื่องย่อยสลายทีละอัน  เพราะ

เคร่ืองย่อยสลายเป็นเคร่ืองขนาดเล็ก   หากจัดซื้อเคร่ืองใหญ่มาใช้ก็จะใ ช้

งบประมาณถึง  3 - 4  แสนบาท 
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   2. การท าปุ๋ยหมัก  ต้องใช้สถานที่  วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนนิการและ

แรงงานคนในการพลกิกลับ 

   หากจะแก้ไขปัญหาโดยการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะใบไม้จะเป็นการดีกว่า

และน ากิ่งไม้ขนาดใหญ่ท าฟืน   ส าหรับใบไม้สามารถปล่อยให้ย่อยสลายตาม

ธรรมชาติจะเป็นการดกีว่า   อาจน าไปกองไว้ในที่ดิน  19  ไร่ไปก่อน 

นายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์ 1. การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอสันปุาตองได้ท าการตัดกิ่งไม้ที่รุกล้ า

สายไฟฟูาสาธารณะ  และเมื่อท าเสร็จแล้วแล้วกองไว้บริเวณบ้านของเจ้าของ

ต้นไม ้  ซึ่งคนผ่านไปมาอาจจะเข้าใจว่าเทศบาลไม่เก็บขยะของประชาชน 

   2. กองช่างไดรั้บค าสั่งจากเทศบาลต าบลสันปุาตอง ให้ไปช่วยงานต่าง 

ๆ นอกหน่วยงาน  เช่น  ที่ว่าการอ าเภอสันปุาตอง    ซึ่งเมื่อปฏิบัติงานแล้ว

เสร็จก็จะน ากิ่งไม้ใบไม้ไปทิ้งบริเวณที่ดิน  19  ไร่ของเทศบาล   ปัจจุบันได้มี

การถมดินเพ่ือก่อสร้างสนามกีฬา  ซึ ่ง ในอนาคตจะมีการด า เนินการ

ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   ต่อไปจะไม่สามารถน า

ขยะใบไม้ไปทิง้บรเิวณที่ดิน  19 ไร่ได ้ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ 

นายกเทศมนตรี   ต่อไปให้จัดท าแผนการตัดต้นไม ้ จะได้วางแผนการด าเนนิการต่อไป 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ตามที่ นายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  จะมีกรณี

ของการไฟฟูา  ซึ่งได้จ้างเอกชนท าการตัดแต่งกิ่งไม้ที่รุกล้ าแนวสายไฟฟูา

สาธารณะ  ซึ่งการตัดก่ิงไม้ใบไม้เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะน าไปกองไว้บริเวณ

น้ัน  ไม่มีการจัดเก็บให้เรียบร้อย    ซึ่งประชาชนจะเข้าใจว่าเทศบาลเป็น

ผู้ด าเนินการ   และไม่จัดเก็บให้เรียบร้อยและน าไปโพสในสื่อสาธารณะ  เช่น  

โพสในเฟสบุ๊ค ท าให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล   ข้าพเจ้าจึงได้ด าเนินการ

แก้ไขโดยการจ้างบุคคลด าเนินการท าความสะอาดเก็บกองใบไม้ดังกล่าวไป

ก่อน 

   งานไฟฟูาได้มาซ่อมไฟฟูาสาธารณะบริเวณหน้าร้านกาแฟรูท 108   

และย้ายไฟไปอยู่ด้านข้าง   และไม่มีการแก้ไขซึ่งเร่ืองดังกล่าวได้แจ้งเจ้าหน้าที่

เทศบาลต าบลสันปุาตองแล้วประมาณ  3  สัปดาห์  แต่ก็ยังไม่มีการแก้ไขแต่

อย่างใด  พอแจ้งไปที่ไฟฟูาก็บอกว่าเป็นของเทศบาลจึงได้แจ้งนายกเทศมนตรี  

และเจ้าหน้าที่ ขอตรวจสอบบริเวณหน้างาน  ในขณะที่ก าลังเดินทางไปปรากฏ

ว่าได้เจอกับคุณอุไรวรรณ  ใจหมู   จึงได้รับเร่ืองและด าเนินการแก้ไขปัญหา

เรียบร้อยแล้ว   เห็นได้ว่าพื้นที่คาบเกี่ยวมักจะมีปัญหาในการดูแล ซ่อมบ ารุง

อยู่ตลอด  เพราะหน่วยงานต่างๆได้ปฏิเสธความรับผิดชอบ   หากเทศบาล
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ด าเนินการแก้ไขไปก่อนจะเป็นการดีหรือไม่  เพ่ือความสะดวกแก่ประชาชนที่

ได้รับความเดอืดร้อนต่อไป 

นายกเทศมนตรี   ตามที่รองประธานสภาเทศบาลได้เสนอให้เทศบาลด าเนินการไปก่อน  

ขอแจ้งให้ทราบเบื้องต้นว่า  การที่เทศบาลไม่ได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ไปด าเนินการ

แก้ไขในระบบไฟฟูาดังกล่าวนั้น   เนื่องจาก เทศบาลต้องค านึงถึงความ

ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอันดับแรก  โดยเทศบาลไม่ได้มี

อุปกรณ์ส าหรับปูองกันเหมือนผู้ปฏิบัติงานอาชีพ  ในส่วนของกรมทางหลวงก็

เหมือนกันกองช่างไดจ้ัดส่งค ารอ้งที่ประชาชนแจ้งมายังเทศบาลให้เจ้าของพื้นที่

พิจารณาด าเนินการ  ก็จะได้รับค าตอบว่าไม่มีเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานให้

เทศบาลด าเนินการได้หากมีเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน  หากเทศบาลจะจ้าง

เหมาบุคคลอื่นมาด าเนินการ   ก็ไม่สามารถท าได้เพราะต้นไม้อยู่นอกพื้นที่

รับผิดชอบของเทศบาล  จึงขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกสภาเทศบาลใน

พ้ืนที่ได้ประชาสัมพันธ์และตอบข้อสงสัยให้กับประชาชนให้เข้าใจกระบวนการ

ท างานของเทศบาล 

จ่าเอกสุวัธชัย  กลอบค า  เร่ืองการซ่อมไฟฟูาของทางหลวงชนบท  กองช่างได้ประสานงาน       

กับเจ้าหน้าที่ด าเนินการ   ในสายเชียงใหม่ - ฮอด   มีช่วงรับผิดชอบต้ังแต่

อ าเภอสันปุาตองไปจนถึงอ าเภออมก๋อยและช่างด าเนินการมีเพียง  1  ชุด

ปฏิบัตกิาร   ท าการให้ดูแลล่าช้า  โทรแจ้งแล้วแต่ไม่สามารถมาด าเนินการให้

ได้ต้องรอหนังสือแจ้งจากหน่วยงานก่อนจึงจะสามารถเบิกวัสดุเพ่ือด าเนินการ

ซ่อมแซมได้ 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   ในปีแรกที่

ด าเนินการน าเศษใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งไปทิ้งบริเวณที่ดิน  19  ไร่  ไป

ก่อน  ในปีต่อไปค่อยหารือกันอีกคร้ังหน่ึงจะเป็นการดหีรือไม่ 

นายสุพล  กันทาสม   ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ด าเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ของ

ตนเองไปก่อนจะดีหรือไม่  หากไม่สามารถด าเนินการได้เทศบาลค่อยไป

ช่วยเหลือโดยพิจารณาเป็นราย ๆ ไป  ควรสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในพื้นที่

ได้มคีวามรับผิดชอบ  

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ส าหรับต้นไมป้ระเภทที่  2  ต้นไมท้ี่อยู่ในเขตที่ดินของประชาชน  ต้อง

ให้เจ้าของที่ดินเป็นผูด้ าเนินการ   ยกเว้นในบ้านที่ไม่สามารถด าเนินการเองได ้ 

เช่น  บ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่เพียงคนเดียวไม่สามารถด าเนินการได้  ในการ

ดังกล่าวเทศบาลสามารถช่วยเหลอืด าเนนิการให้ได้ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

   -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  ส านักปลัดเทศบาล 

  5.1 สรุปค่าใช้จา่ยดา้นพลังงานของเทศบาลต าบลสันปุาตองในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560  (งานธุรการ) 

นางสาวอรทัย  โฮตา  ค่าไฟฟูาประจ าเดอืน  ตุลาคม  2560   รายละเอียดดังนี ้ 

  ค่าไฟฟูาเดือนตุลาคม  2560 เป็น เง ิน  60,687.33  บาท  

เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในเดือนกันยายน 2560 เป็นเงิน 70,147.58  

บาท  พบว่ามีการใช้ไฟฟูาเพ่ิมขึ้น   เป็นเงิน  9,460.25  บาท 

  ค่าไฟฟูาระบบประปาผิวดิน  หมู่  5  ต าบลทุ่งต้อม  ประจ าเดือน

ตุลาคม  2560  เป็นเงิน  4,049.29   บาท   และได้รับแจ้งจากงานการเงิน

และบัญชี  ว่าคณะกรรมการบริหารกิจการประปาบ้านช่างกระดาษได้บริจาค

เงินเพ่ือสมทบค่าไฟฟูาให้กับเทศบาลต าบลสันปุาตอง  จ านวน   10,000.-

บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 

  ส าหรับค่าใช้จ่ายด้านค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ขณะนี้อ ยู่

ระหว่างรวบรวมใบเสร็จและรอการแจ้งยอดค่าใช้จ่ายจากสถานีบริการน้ ามัน

บางจากสหกรณ์การเกษตรสันปุาตอง   ซึ่งจะรายงานให้ที่ประชุมทราบในการ

ประชุมเดอืนต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 5.2  สรุปรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2561  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2560  (งานการเงินและบัญชี) 

นางพวงทอง  เครอืยศ   ส าหรับรายรับประจ าปีงบประมาณ 2561  เงินอุดหนุนทั่วไปงวดแรก   

3,744,400.-บาท   ภาษีสรรพสามิต  263,764.90  บาท  ภาษี 

ธุรกิจเฉพาะ   25,000.-บาท  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพระราชบัญญัติจัดสรร   

180,000.-บาท ส าหรับค่าใช้จ่ายในเดอืนตุลาคม  2560 248,368.-บาท  

มีรายรับเข้ามา  396,296.-บาท  ในเดือนตุลาคม  2560  มีรายได้ติดลบ  

จ านวน   2,088,071.46  บาท   คาดว่าในเดอืนพฤศจิกายน  2560  จะมี

รายได้เข้ามาอีก   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561   จะมีการย่ืนแบบภาษี ภบ.5  

โดยสี่ ปี จะ ต้อง ย่ืนแบบให้ เจ้าห น้าที่    งานพัฒนารายได้จึ งอยากจะ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ  จึงขอสอบถามที่ประชุมว่าปูาย
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โครงเหล็กที่หน้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และขอ

สอบถามนายกเทศมนตรีว่าโครงเหล็กบรเิวณข้างร้านจิตรช่าง  และบริเวณตรง

ข้าม ธกส. สันปุาตอง     จะสามารถติดต้ังปูายประชาสัมพันธ์งานพัฒนา

รายได้  ได้หรอืไม ่  

นายกเทศมนตรี   สามารถติดปูายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีได้ทั้ง  2 แห่ง  ขอให้ท า

ปูายและท าตัวหนังสือให้มขีนาดใหญเ่พ่ือให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน   

ที่ประชุม   รับทราบ 

   กองการศึกษา 

   5.3  ประเพณลีอยกระทง 

นายอุกฤษณ์  ประสพโชคชัย ส าหรับกองการศึกษาที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวันนี้  จะเป็นเร่ือง

ประเพณลีอยกระทง  ประจ าปี พ.ศ.2560   ซึ่งขณะนี้เทศบาลได้จัดท าท่าน้ า

เพ่ือให้ประชาชนได้มาลอยกระทง  ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประเพณีลอยกระทง

ได้  และหากมีข้อเสนอแนะสามารถแจ้งกองการศึกษาเพ่ือด าเนนิการ 

   และในปีงบประมาณ พ.ศ.2561   เทศบาลจะจัดโครงการวันเด็ก

แห่งชาติ  ส าหรับกิจกรรมก็จะมีคลา้ย ๆ ปีที่ผ่านมา 

ที่ประชุม   รับทราบ 

   กองช่าง 

   5.4 งานก่อสร้าง 

นายสน่ัน หลวงมณีวรรณ์ 1. งานก่อสร้างถมดินสนามกีฬา  19  ไร่    ความคืบหน้าโครงการ

ประมาณ  1%   หลังจากประชุมประจ าเดือนในวันนี้แล้วเสร็จ   ขอหารือกับ

คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

   2. ในการประชุมเดอืนที่ผ่านมา  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเร่ืองการตัด

ต้นตาลบริเวณข้างวัดร้องสร้าน   ขอรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ได้

ด าเนินการตัดต้นตาลบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

เน่ืองจาก ผู้รับจ้างไมค่ิดค่าใช้จา่ย   

   3. ขอสอบถามนายกเทศมนตรีต าบลสันปุาตอง  เ ร่ือง  เงิน

งบประมาณตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง   ชุมชนบ้านพักปุาไม้ถึงชุมชน

มะจ าโรง       ไมท่ราบว่าท้องถิ่นอ าเภอสันปุาตองแจ้งความคืบหน้าโครงการ

ว่าเทศบาลจะต้องด าเนินการอย่างไร  เพ่ือกองช่างจะได้ด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
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นายกเทศมนตรี   ตามโครงการดังกล่าวเป็นงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น  ซึ่งได้ประสานกับท้องถิ่นอ าเภอสันปุาตองขณะนี้อยู่ระหว่างการรอ

การจัดสรรงบประมาณ  จ านวน  2,500,000.-บาท  (สองล้านห้าแสนบาท

ถ้วน)หากได้รับการจัดสรรงบประมาณมางานพัสดุ กองคลังจะได้สรรหาผู้

รับจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 5.5 การให้บรกิารรักษาพยาบาลของศูนย์บริการโรงพยาบาลสันปุาตอง 

นายสุพล  กันทาสม   การให้บริการของหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลสันปุาตอง  ร่วมกับ

เทศบาลต าบลสันปุาตอง   การให้บริการรักษาพยาบาล ผู้ปุวยต่าง ๆ การ

สนับสนุนแพทย์ของเทศบาลที่จ้างมาช่วยเหลอื  มีคลนิิกทั่วไปบริการทุกวัน       มี

แพทย์มาประจ า  2  วัน   ในวันอื่น ๆ จะมีพยาบาลของโรงพยาบาลสันปุาตองมา

ประจ าอยู่ในช่วงเช้า  ในช่วงบ่ายออกตรวจเย่ียมบ้านจะไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ า  หาก

มีคนไข้อื่นๆ มารับบริการ  พยาบาลวิชาชีพของเทศบาลจะเป็นผู้ดูแล  ส าหรับ

คลินิกผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง  ให้บริการวันอังคาร  ในวันพฤหัสบดี

ให้บริการในโรคเบาหวาน  ส าหรับแพทย์ของเทศบาลที่จ้างมาในวันอังคารได้เลื่อน

ต าแหน่งเป็นรองผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูนมีภารกิจเพ่ิมขึ้นจึงขอยกเลิก

สัญญาจ้าง  ท าให้ไม่มีแพทย์มาบริการในวันอังคาร   จึงได้ประสานงานกับแพทย์

ของโรงพยาบาลสันปุาตองมาแทนแต่จะให้บริการในวันพฤหัสบดี  และแพทย์ของ

โรงพยาบาลสันปุาตองจัดสรรจะมาบริการวันอังคารโดยให้บริการเดือนละ  2  

คร้ัง  ทางโรงพยาบาลจะแจ้งก าหนดการที่แน่นอนอีกคร้ังหน่ึง 

นายกเทศมนตรี   ขอสอบถามอัตราค่าจา้งแพทยม์าประจ า  ณ ศูนย์บริการ   

นายสุพล  กันทาสม   อัตราค่าจ้างวันละ  1,500.-บาท  เดือนละ  6,000.-บาท  ท า

สัญญาจา้งทั้งปีประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาท 

นายกเทศมนตรี   เทศบาลควรยกเลิกการจ้างเหมาแพทย์มาปฏิบัติงานดีหรือไม่            

ให้ประชาชนใช้บริการกับแพทย์ของโรงพยาบาลที่มาประจ าเทศบาล  ซึ่ง

เทศบาลจะประหยัดงบประมาณในสว่นนีไ้ป  ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาเทศบาลต าบล

สันปุาตองมีความเห็นเป็นอยา่งไร   

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร หากเทศบาลจ้างเหมาแพทย์มาประจ า ณ  ศูนย์บริการ  ในความเห็น

สว่นตัวเห็นว่าเหมาะสมแล้ว  เพ่ือเป็นการบรกิารประชาชนในพืน้ที่เทศบาล 
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นางแก้วเรือน  นนเทศา   ส าหรับตัวเองก็เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลสันปุาตอง  มารับบริการ      

ณ  ศูนย์บริการของเทศบาล  เห็นว่าเป็นการดี 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  5.5  การจัดส่งโครงการขอรับเงินสนับสนุนกองทุน 

นายสุพล  กันทาสม   ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้  เป็นช่วงที่กองทุนหลักประกันสุขภาพได้

เปิดรับโครงการทั้งภาคหน่วยงานปฐมภูมิ  เช่น โรงพยาบาล  อนามัย  และ

หน่วยงานอื่น  เช่น วัด โรงเรียน    ตลอดจนหน่วยงานในเทศบาล  เช่น ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลสันปุาตอง   ที่จะเขียนโครงการเพ่ือขอรับเงิน

งบประมาณในการส่งเสริมการรักษาพยาบาล  สามารถจัดส่งโครงการได้ที่

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  5.6 โครงการออกก าลังกายดว้ยโยคะ 

นายสุพล  กันทาสม   ตามที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดท าโครงการออกก าลัง

กายด้วยโยคะ  โดยใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  มี

กลุ่มเปูาหมาย   40  คน   ได้ฝึกปฏิบัติโยคะ  ณ  สมาคมพ่อค้าสันปุาตอง  มี

ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่ากลุ่มเปูาหมาย  ซึ่งปัจจุบันสิ้นสุดโครงการไปแล้ว  

แต่ครูฝึกโยคะมีจิตอาสาจะมาบริการให้ โดยไม่คิดค่าใ ช้จ่าย  จึงขอ

ประชาสัมพันธ์ให้ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมออกก าลังกายด้วยโยคะได้ทุกวัน

พุธ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป   การแตง่กายให้เหมาะสมไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์

มา  เพราะมีเบาะโยคะบริการให้แลว้ 

นายกเทศมนตรี   ให้ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายของเทศบาลไปด้วย  เป็นการ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาร่วมออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพด้วยกัน  และให้

ประชาสัมพันธ์การออกก าลังกายดว้ยวิธแีอโรบิคไปดว้ย 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืน ๆ  

นายกเทศมนตรี   1. ในวันเสาร์ที่  4  พฤศจิกายน  2560     จังหวัดเชียงใหม่จัด

ประชุมประชุมและคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

ขึน้          ณ   ห้องประชุมช้ัน  2   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนคร

พิงค์เชียงใหม่  ต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่   โดยขอมอบ
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กองการศึกษาด าเนนิการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาดังกล่าว

ข้างต้นต่อไป 

  2. วันที่  23  ตุลาคม  2560   ที่ผ่านมา  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้

ร่วมประกอบพิธวีางพวงมาลา   บรเิวณที่ว่าการอ าเภอสันปุาตอง  ต่อไปหากมี

งานรัฐพิธีขอให้เข้าร่วมทุกคน   และการเสนอหนังสือราชการขอให้ผ่าน

นายกเทศมนตรีต าบลสันปุาตองทุกเร่ือง 

นางสริิรัตน์  แสงสิงห์   ขอหารือที่ประชุมเร่ืองแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เน่ืองจาก  หากมีวงเงิน

งบประมาณเกิน  500,000.-บาท   จะต้องบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง      

ลงในเว็ปไซต์ของเทศบาล   ซึ่งไดรั้บข้อมูลจากกอง/งาน   ตามแผนการจัดซื้อ/

จัดจ้างดังน้ี 

   1. การจัดซือ้รถตรวจการ  เมษายน 2561 

   2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 14 ต าบลยุหว่า เมษายน 2561 

   3. การจัดซือ้รถยนต์ส่วนกลาง  กรกฎาคม 2561 

   4. การจัดซือ้รถพยาบาล  กันยายน  2561 

  จะให้งานพัสดุด าเนินการบันทึกข้อมูลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างนี้เลยใช่หรือไม่  

เพราะหากลงข้อมูลไปแลว้จะไมส่ามารถแก้ไขไดอ้ีก 

นางสุพิน  ดาวเรือง   ขอให้งานพัสดุ กองคลัง  ได้จัดท าบันทึกเสนอผู้บริหารพิจารณาก่อนที่

จะลงข้อมูลในเว็ปไซต์เพื่อความถูกต้อง  เป็นการดหีรือไม่ 

นายกเทศมนตรี   ท่านใดจะเสนอเร่ืองต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

นายกเทศมนตรี   ขอปิดการประชุม 

เลกิประชุมเวลา    11.25  น. 

(ลงช่ือ)         อรทัย  โฮตา    ผู้บันทึกประชุม 

                   (   นางสาวอรทัย  โฮตา    ) 

                เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

 

 

 (ลงช่ือ)       อุกฤษณ ์ประสพโชคชัย  ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

                (  นายอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย  )  

            รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 

                ปลัดเทศบาลต าบลสันปุาตอง 
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